

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CA

Tam Đường, ngày tháng 10 năm 2023

V/v tăng cường công tác phòng ngừa,
đấu tranh với các hành vi vi phạm về
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
và pháo trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 3605/UBND-TH ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong phạm vi đơn vị, địa phương mình quản lý, phụ trách. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong đơn vị mình. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền vận động sâu rộng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác tổ chức thực hiện để mọi người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, đồng thời ký cam kết không tàng trữ trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong đó tập trung tuyên truyền về hậu quả, tác hại, những nguy hiểm, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm buôn, bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật cũng như đẩy mạnh hoạt động tố giác những hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Phòng Văn hóa - Thông tin chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra nội dung các gói,

kiện hàng tại các điểm giao dịch để phát hiện, ngăn chặn, phối hợp với Công an huyện xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, thuốc pháo qua đường bưu chính.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, ngoại khóa, đồng thời cho cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Tổ chức quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi phụ trách. Thu gom, tiếp nhận, phân loại và xử lý các loại vũ khí, vật liệu nổ như bom, mìn, đạn dược, lựu đạn, quả nổ... do cơ quan Công an, các đơn vị, tổ chức, cá nhân giao nộp theo thẩm quyền.

5. Công an huyện

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

- Tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chủ động tham mưu triển khai các phương án vận động thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ trái phép nhất là số vũ khí tự chế trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Nắm tình hình, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính để phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, thuốc pháo trên không gian mạng và qua đường bưu chính. Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Duy trì công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này, nhất là các trường hợp mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

- Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm có liên quan, đối với các vụ việc có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án phải tập trung lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ, xác định nguồn gốc vũ khí, vật

liệu nổ, công cụ hỗ trợ để xử lý triệt để. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh các vụ án về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đưa ra xét xử lưu động các vụ án điển hình để phục vụ công tác tuyên truyền, nhằm răn đe giáo dục chung.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền các quy định mới trong công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ. Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình các điểm khai thác khoáng sản, các công trình có kho chứa và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; tăng cường tuyên truyền đến chủ cơ sở và những người có liên quan về phương thức, thủ đoạn, hành vi bất xén của các vi phạm về vật liệu nổ tại công trình, tránh để xảy ra tình trạng thất thoát vật liệu nổ công nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH, không để xảy ra cháy, nổ tại các cơ sở này.

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nắm và kịp thời chỉ đạo.

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức cho Nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quy định về quản lý, sử dụng pháo. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chỉ đạo tổ chức rà soát, lập danh sách nhất là số vũ khí tự chế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang tàng trữ, sử dụng trái phép thuộc địa bàn quản lý để có kế hoạch và tổ chức vận động nhân dân giao nộp đạt hiệu quả.

Trên đây là Công văn tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện của UBND huyện Tam Đường. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT, CAH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Sùng Lữ Páo